



Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về “Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”:

## NÔNG THÔN CẦN THƠ NGÀY CÀNG

# Khởi Sắc

### DUYÊN HẢI

*Thành ủy Cần Thơ xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn trên địa bàn thành phố ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn ngày được nâng lên. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.*



*Đồng chí Phạm Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khen thưởng cho các tập thể thực hiện tốt việc chung sức xây dựng nông thôn mới.*

Ảnh: Ngọc Quy.

### \* Từ công tác quán triệt triển khai đến hành động “Chung tay xây dựng nông thôn mới”

Sau khi Nghị quyết số 09-NQ/TU ban hành, Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt trong toàn Đảng bộ thành phố. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể đã quan tâm, chủ động triển khai rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, tạo được sự thống nhất tư tưởng, hành động trong hệ thống chính trị thành phố, được nhân dân đồng thuận và tích cực tham gia. Quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu nêu trong Nghị quyết số 09-NQ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ với những mục tiêu cụ thể để phấn đấu hoàn thành kế hoạch theo từng năm, tạo điều kiện cho các địa phương triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố theo dõi chỉ đạo 36 xã xây dựng nông thôn mới; thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các huyện, xã (trung bình 12 lần/năm). Qua đó, cùng với các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra các giải pháp phù hợp thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả; các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy 36 xã đều xây dựng và ban hành nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm và phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo. Trong đó, chú trọng đến việc thực hiện, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới.

Theo mục tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TU đề ra đến năm 2015, thành phố hoàn thành 12 xã (chiếm 33%) đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại (24 xã) đạt tối thiểu 10 tiêu chí trở lên. Trong đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn như: giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất y tế, thiết chế văn hóa, chợ nông thôn, nhà ở dân cư... cơ bản hoàn thành. Thu nhập của dân cư nông thôn tăng thêm 1,3 lần so với năm 2010; giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 8% (trong đó có 50% xã tỷ lệ hộ nghèo dưới 7%). Mục tiêu đến năm 2020: xây dựng hoàn

thành 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia và thành phố. Hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Thu nhập của dân cư nông thôn tăng từ 1,8 - 2 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã dưới 5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 65%; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 10%. Số xã đạt tiêu chuẩn về môi trường trên 90%, phấn đấu 100% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

### \* Những kết quả đạt được

Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ cơ bản mà Nghị quyết số 09-NQ/TU đề ra, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Kết quả, tổ chức tuyên truyền gần 1.500 cuộc, với trên 73.000 lượt người dự; đồng thời, ban hành phổ biến gần 181.000 tài liệu các loại để hướng dẫn, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức như: phát tờ rơi, bướm, tài liệu hỏi - đáp, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu hỏi - đáp... góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức và đồng thuận trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới với nhiều phong trào, mô hình, cách làm hay được nhân rộng. Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và hiệu lực quản lý của chính quyền về xây dựng nông thôn mới được quan tâm. Các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện những nội dung trọng điểm, bức xúc trên địa bàn và có nhiều cơ chế, chính sách linh hoạt để huy động nguồn lực thực hiện chương trình. Kết quả tiêu chí đạt tăng lên khá cao so với khi bắt đầu triển khai chương trình. Công tác huy động và sử dụng các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới được thành phố thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả, nhất là việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia. Việc huy động người dân đóng góp xây dựng nông thôn mới được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực và tình



trạng huy động vượt quá khả năng của người dân. Trong 5 năm qua, tổng vốn xây dựng nông thôn mới trên 5.733 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Nhà nước 50,5% và vốn huy động 49,5%. Đến cuối năm 2016, thành phố có 20/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chỉ tiêu Nghị quyết đến năm 2015 là 12 xã). Tháng 5 năm 2016, huyện Phong Điền là huyện đầu tiên của thành phố Cần Thơ được Trung ương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn Cần Thơ ngày càng khởi sắc, cảnh quan môi trường được cải thiện đáng kể; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đặc biệt là về hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi. Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển tích cực, chuyển dịch cơ cấu, sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, mạng lưới giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố.

**\* Những hạn chế và giải pháp**

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về chương trình xây dựng nông thôn mới chưa sâu, sự thống nhất đồng bộ chưa cao, chưa lồng ghép nhuần nhuyễn các chương trình, dự án hiện có để tăng năng lực cho các xã; một số tiêu chí cơ bản tỷ lệ đạt còn thấp so với mục tiêu Nghị quyết đề ra như tiêu chí về giao thông (25/36 xã), trường học (27/36 xã), cơ sở vật chất văn hóa (21/36 xã); việc huy động các nguồn vốn từ doanh nghiệp, tín dụng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; cảnh quan, môi trường tại các xã tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa bền vững; nhà tạm bộ trên kênh, rạch vẫn còn, làm ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường nông thôn...



*Nông thôn mới Cần Thơ ngày càng khởi sắc. Trong ảnh Cổng chào xã văn hóa và nông thôn mới Đông Bình, huyện Thới Lai.*  
Ảnh: Tấn Vĩnh

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về “Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu sau:

*Thứ nhất*, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp (nhất là cấp cơ sở) tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận, tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; tăng cường các hình thức khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

*Thứ hai*, nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch nông thôn. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh và lập quy hoạch nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế; đảm bảo có sự tham gia đóng góp ý kiến của người dân. Thực hiện tốt việc công bố, niêm yết công khai các đề án nông thôn mới đã phê duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã để nhân dân được biết và thực hiện.

*Thứ ba*, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và đảm bảo môi trường khu vực nông thôn. Tập trung hoàn thiện đường giao thông nông thôn, các công trình cấp nước sạch, hệ thống thủy lợi, mạng lưới điện, hệ thống

trường, lớp ở các cấp học, thiết chế văn hóa, trạm y tế, hệ thống chợ nông thôn; nâng cao chất lượng dạy và học, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tích cực vận động người dân nông thôn tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

*Thứ tư*, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực nông thôn. Tập trung xử lý các vụ, việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, nhân dân và người có uy tín trong cộng đồng tham gia phòng, chống và tố giác tội phạm.

*Thứ năm*, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới. Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới như: lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn. Các ngành, các cấp rà soát điều chỉnh cơ cấu đầu tư ngân sách Nhà nước theo hướng tăng đầu tư phát triển cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Sửa đổi bổ sung, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với các chính sách hiện hành và lồng ghép các nguồn vốn của các cấp ngân sách.

*Thứ sáu*, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở; phát huy sức mạnh chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đơn vị và thường xuyên kiểm tra, giám sát đôn đốc để việc xây dựng nông thôn mới đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Phát huy vai trò của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

*Thứ bảy*, tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Phát huy dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân tự quản, tự bàn bạc, quyết định chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong quá trình huy động sức dân, cán bộ địa phương phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, linh hoạt phù hợp với từng đối tượng, tránh áp đặt, nóng vội, tạo tâm lý cởi mở và đề cao tinh thần tự nguyện của nhân dân.

## NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC...

(Tiếp theo trang 27)

đổi mới; *Chuyên đề 2*: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; *Chuyên đề 3*: Xây dựng Đảng về đạo đức; *Chuyên đề 4*: Cần Thơ phấn đấu xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại xứng tầm với vai trò trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long; *Chuyên đề 5*: Tiêu chuẩn người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch. Tù theo điều kiện từng địa phương, đơn vị mà có hình thức tổ chức lớp cho phù hợp. Có thể mở lớp riêng hoặc lồng ghép nội dung các chuyên đề vào chương trình các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác. Khi giảng các chuyên đề, giảng viên bổ sung tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Sau đợt học tập, nghiên cứu mỗi học viên phải viết bài thu hoạch nộp cho Ban Tổ chức lớp học.

*Thứ tư*, để hỗ trợ cho việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện; Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy tham mưu cấp ủy tổ chức hội thảo khoa học hoặc tọa đàm những vấn đề liên quan đến nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; những nội dung về phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; những biện pháp phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá nước ta; hoặc những vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.

*Thứ năm*, tiếp tục thực hiện việc kiểm tra nhận thức lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên ở cơ sở với hình thức thích hợp. Trong việc triển khai công tác kiểm tra nhận thức lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên ở cơ sở, cần rút kinh nghiệm từ những cuộc kiểm tra trước để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra tại địa phương, đơn vị.